

Số 134 /HHCS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2019

V/v Phòng kiểm nghiệm cao su  
Tiêu chuẩn Việt Nam

Kính gửi: Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Ngày 19/02/2019, Phòng Kiểm nghiệm cao su Tiêu chuẩn Việt Nam thuộc Trung tâm Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công nhận là Phòng Kiểm nghiệm tham chiếu cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn theo Quyết định số 35/QĐ-HDQTCSVN.

Bên cạnh đó, hiện nay Phòng Kiểm nghiệm được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại, có chức năng, nhiệm vụ và năng lực phù hợp với các tiêu chí của một phòng kiểm nghiệm tham chiếu cao su do ASEAN quy định. Kết quả tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo (kiểm tra chéo) quốc tế của Phòng luôn đạt kết quả tốt (không có số lạc) nhiều năm liền. Từ năm 2015 đến nay Phòng luôn được giấy khen của Tổng cục cao su Malaysia (MRB đơn vị tổ chức kiểm tra chéo quốc tế) trong công tác tham gia thử nghiệm thành thạo với mỗi đợt tham gia.

Hiện nay, phạm vi hoạt động của Phòng Kiểm nghiệm không còn chỉ giới hạn trong Tập đoàn mà đã được nhiều doanh nghiệp cao su biết đến và tin tưởng với vai trò là phòng tham chiếu, nơi đào tạo nhân lực về quản lý chất lượng và hợp tác kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Với năng lực và uy tín hiện có, Hiệp hội Cao su Việt Nam tin tưởng Phòng Kiểm nghiệm cao su Tiêu chuẩn Việt Nam thuộc Trung tâm Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam sẽ là **Phòng Kiểm nghiệm cao su thiên nhiên tham chiếu** cho các doanh nghiệp ngành cao su nói chung và Hội viên Hiệp hội nói riêng, nhất là trong trường hợp xảy ra tranh chấp thương mại liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Thông tin chi tiết về Phòng Kiểm nghiệm, vui lòng liên hệ

**Trung tâm Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên**

Địa chỉ: Quốc lộ 13, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3 534 589 - (0274) 3 910 053

Fax: (0274) 3 534 589

Email: tt.qlcl@rriv.org.vn

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website HH;
- Lưu.

